



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอนามัย กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๐๘๙

ที่ สธ ๐๙๐๒.๐๓/ ๖๕๓๗๘ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑-๑๓

ตามที่กรมอนามัย ได้มีการทบทวนภารกิจ และปรับโครงสร้างการบริหารและโครงสร้าง อัตรากำลังภายใน ศูนย์อนามัยที่ ๑-๑๒ เป็น ๓ กลุ่มภารกิจ ได้แก่ ๑) ภารกิจสนับสนุน ๒) ภารกิจวิจัยพัฒนา และสนับสนุนเขตสุขภาพ และ ๓) ภารกิจพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ภารกิจ ของศูนย์อนามัยมีความสอดคล้อง และมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมอนามัย ให้บรรลุ เป้าหมาย นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานด้าน การสาธารณสุข ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข เรื่อง กำหนดอัตราเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ คำสั่งกรมอนามัยที่ ๙๓๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ในข้อ ๑.๑๕

กรมอนามัย จึงขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข โดยขอให้ปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

๑) ให้ศูนย์อนามัยที่ ๑-๑๓ เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ ที่ดำรงตำแหน่งในกลุ่มภารกิจวิจัยพัฒนาและสนับสนุน เขตสุขภาพ หรือดำรงตำแหน่งในกลุ่มภารกิจพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการส่งเสริมสุขภาพ แต่ให้ปฏิบัติงานในกลุ่มภารกิจวิจัยพัฒนาและสนับสนุนเขตสุขภาพ ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยให้ข้าราชการพลเรือน สมัญญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้าน สาธารณสุข เรื่อง กำหนดอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

๒) ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ สามารถ ปฏิบัติงานข้ามกลุ่มภารกิจระหว่างกลุ่มภารกิจวิจัยพัฒนาและสนับสนุนเขตสุขภาพ และกลุ่มภารกิจพัฒนา รูปแบบและนวัตกรรมบริการส่งเสริมสุขภาพ โดยมีสัดส่วนการทำงานวิชาการและบริการเพื่อวิชาการในสัดส่วน ๖๐ : ๔๐ เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ในการทำงาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไปด้วย

(นายชัยพร พรหมสิงห์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)

รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)

ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมอนามัย

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย

๗๖ ก.ก ๕๑